


ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “ศาลฎีกาเลื่อนสนธิหมั้นภูมิธรรม” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์
๒. “นางไก่อ สู้คดีหมั้นเบี่ยงสูง” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน
๓. “ฟ้องทรูฟิตเนส” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน
๔. คอถัมน์ชกไม่มีมุม “ยุติธรรม-ประหยัด” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๕. ภาพข่าว : เปิดศุนย์ จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ศาลินิวส์	
Date : 22 พ.ย. 2559	Page : 2	No :

ศาลฎีกาเลื่อนสนธิพิมพ์ภูมิธรรม

ที่ห้องพิจารณาคดี 808 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 พ.ย. ฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.๑28/2549 ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีต รมช.คนแรก และอดีตรองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัทไทยเคย์ ดีอท คอม จำกัด ผู้ผลิตรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล กรรมการ บจก.ไทยเคย์ นายเพชร สมุทวณิช กรรมการ บจก.ไทยเคย์ นายขุนทอง ลอเสรีวานิช อดีตบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวันและเว็บไซต์ผู้จัดการ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล กรรมการ บมจ.แมเนเจอร์ นาย มรุชัช รัตนปรารมย์ กรรมการ บมจ.แมเนเจอร์ นายศุภชัย ศรีกุลพิพัฒน์ กรรมการ บมจ.แมเนเจอร์ และนายวิรัตน์ แสงทองคำ ผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นจำเลยที่ 1-10

ทั้งนี้ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 จากกรณีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 48 เวลากลางคืน นายสนธิ และน.ส.ศโรชา พรอุดมศักดิ์ ร่วมกันจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ครั้งที่ 10 ที่วัดป่าบ้านคาด อ.เมือง จ.อุดรธานี มีเนื้อหาทำนองว่าโจทก์เป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการจัดทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาจาบจ้วงสถาบัน เบื้องสูง และยังได้เผยแพร่ตีพิมพ์เนื้อหาใน นสพ.ผู้จัดการรายวันและเว็บไซต์ผู้จัดการ

คดีนี้ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเห็นว่าถ้อยคำนั้นเป็นการหมิ่นประมาท จึงให้จำคุกนายสนธิ 2 ปี และปรับ บจก.ไทยเคย์ มีส่วนร่วมเผยแพร่วีซีดีและดีวีดี รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ เป็นเงิน 2 แสนบาท รวมทั้งให้นายสนธิ และ บจก.ไทยเคย์ โฆษณาคำพิพากษาลงใน นสพ.ผู้จัดการรายวัน เป็นเวลา 3 วัน ส่วนจำเลยอื่นพิพากษาให้ยกฟ้อง ขณะที่ศาลอุทธรณ์แก้ไขโทษนายสนธิ จำคุก 6 เดือน และปรับ บจก.ไทยเคย์ 2 แสนบาท และยกฟ้องจำเลยอื่น แต่จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 8 ไม่เดินทางมาศาล เนื่องจากมีอาการป่วย ศาลจึงเลื่อนนัดไปฟังคำพิพากษาครั้งต่อไปในวันที่ 30 พ.ย. 59.

Source :

ไทยรัฐ

Date : 22 พ.ย. 2559

Page :

15

No :

● “นางไก่อ” ผู้คดีหมิ่นเบื้องสูง : ที่ศาลอาญาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ฟ้องนางมณฑา หยกรัตนภาณุ หรือนางไก่อ อายุ 58 ปี เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ลูบไล้หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมานางมณฑาแถลงศาลว่า ขอกลับคำให้การรับสารภาพเพราะอยากให้เรื่องจบแต่ไม่ใช่เพราะทำผิด หากผู้ไปเกรงว่าจะเป็นบ้านเมื่อรับไม่ได้เพราะรักสถาบัน ศาลพิจารณาคำแถลงของจำเลยแล้วเห็นว่าที่จำเลยขอรับสารภาพเพื่อให้คดียุติก็ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องยอมรับในพยานหลักฐานนางมณฑาจึงให้การปฏิเสธ ขอต่อสู้คดีตามเดิม คดีนี้อัยการโจทก์แถลงขอนำพยานเข้าสืบ 6 ปาก ส่วนทนายจำเลยขอนำพยานเข้าสืบ 6 ปาก ศาลอนุญาตให้สืบพยานโจทก์ปากแรก วันที่ 6 มิ.ย.60.

Source :

ไทยรัฐ

Date : 22 W.O. 2553

Page :

15

No :

ฟ้องทรูฟิตเนส : ที่ศาลแรงงานกลาง บ่ายสามโมงวันที่ 21 พ.ย. น.ส.สายรุ้ง ใจดี ผู้จัดการ ทรูฟิตเนส สาขาเอสพลานาด งามวงศ์วาน พร้อม กลุ่มเทรนเนอร์อีก 17 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ทรูฟิตเนส จำกัด นายจ้างเป็นจำเลยฐานผิดสัญญา การจ้างงาน ขอให้ศาลใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเป็น เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นที่ค้างชำระตามจำนวน ค่าแรงพนักงานของโจทก์ทั้ง 17 ราย รวม 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ทางบริษัททรูฟิตเนสอ้างเหตุผลว่า รอการลงทุนเพิ่มจากต่างประเทศ ขอให้พนักงาน รอจนถึงเดือน ต.ค. เข้าสอบถามกลับไม่ได้รับคำชี้แจงการรูดจ่ายเงินเดือนและคอมมิชชั่นที่ผ่านมา พนักงานได้แค่สลิปเงินเดือน ศาลรับคำฟ้องไว้ พิจารณาและนัดไกล่เกลี่ยกับทางคู่ความต่อไป.

Source : ข่าวสด

Date : 22 พ.ย. 2559

Page : 2

No: 59516116

เพิ่งเขียนไปเมื่อวาน ถึงเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดินหรือคตง. ตรวจสอบกรณีคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ชุดที่แล้ว ว่าจ้างสถาปนาคความให้ฟ้องร้องคดีต่างๆ
อันน่าจะเข้าข่ายความผิดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งประชาชนผู้สนใจเฝ้ารอฟังมติของคตง.อย่างใจจดจ่อ

ด้วยความห่วงใยในเงินงบประมาณของประเท
ชาติ

บังเอิญเห็นข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงทนายความ การประหยัด
เงินงบประมาณ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกใน
กระบวนการยุติธรรม อันน่าสนใจ

โดยเอกสารข่าวของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
ระบุว่า

นางรัศม์ศษา เทสะเวส ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ประจำศาลแพ่ง พร้อม หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน ประชุม
คณะทำงานให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาล
ยุติธรรมทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการคู่ความและผู้
มีส่วนได้เสียในคดี สามารถคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาได้ที่ศาล
ยุติธรรมทั่วประเทศ

อันเป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา



ยุติธรรม-ประหยัด

ในด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม

ทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทัวถึง เท่าเทียม และเสียค่าใช้จ่าย
น้อย

บรรดาทนายความ เห็นข่าวนี้แล้วพากันชื่นชม

นี่คือก้าวใหม่ของศาลยุติธรรม

ด้วยการบริการคู่ความในรูปแบบใหม่นี้ ทำให้ทราบ
คำพิพากษาในคดีต่างๆ ได้รวดเร็ว

เพราะไม่ต้องเสียเวลามอบหมายให้ทนายความ
ไปคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ในคดีของศาลจังหวัดต่างๆ!

ยิ่งศาลในจังหวัดที่ไม่มีสนามบิน ทำให้ต้องใช้เวลาเดินทาง
มาก

ต่อไปนี้สามารถคัดที่ศาลไหนก็ได้

เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ความทุกข์ฝ่าย ไม่ต้อง
มีค่าเครื่องบิน ค่าเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ ดังที่ต้อง
สิ้นเปลืองกันก่อนหน้านี้ไปกับการเดินทาง ไปที่ศาล
คำพิพากษาในศาลที่ต่างๆ

ทนายความเองสามารถใช้เวลาเป็นประโยชน์ในด้าน
การเตรียมคดีได้เต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง
เพื่อไปคัดถ่ายคำพิพากษาอีกแล้ว

**นี่จึงเป็นการมุ่งอำนวยความสะดวกของศาล
ยุติธรรม ช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา**

ถือเป็นการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด

เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนั้น มีทั้งค่าถ่ายสำเนา
ต่างๆ ค่าคัดถ่ายคำพิพากษาต่างๆ คัดถ่ายเอกสารต่างๆ ที่ผู้ความ
ทุกข์ฝ่ายอ้างส่งศาล

อย่างก้าวใหม่ของระบบศาล จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการ
เดินทางได้มากโขทีเดียว

ที่นี้กำลังประหยัด

ส่วนที่กำลังตรวจสอบว่าไม่ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินนั้น ก็ต้องชัดเจนตรงไปตรงมา!

วงศ์ ตาวัน

Source :

เดลินิวส์ (ข่าว)

Date :

22 พ.ย. 2559

Page :

14

No :



☑ เปิดศูนย์...อนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษามาตรา 4 เป็นประธาน
เปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา โดยมี จาวร เคนมะพล ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.มนตรี จรัสพงศ์ รัชการ
ผนก.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมงาน ที่ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 14